

Số: **1164** /UBND-KGVX

Hà Nội, ngày **20** tháng 3 năm 2018

V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-
CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Kính gửi:

- Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,
Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây.

Ngày 27/10/2017, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 175-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 15/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Trong đó, nhận định sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, các cấp, các ngành của Thành phố đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động khu vực nông thôn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận; Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động đã từng bước gắn với nhu cầu sử dụng của thị trường lao động, thu nhập người lao động được nâng cao, góp phần đảm bảo đời sống tiến tới giảm nghèo bền vững; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội từng địa phương.

Bên cạnh những mặt đã làm được, Báo cáo cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm tồn tại trong công tác tổ chức triển khai đào tạo nghề trên địa bàn Thành phố. Để nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hiệu quả các tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn chủ động kiểm tra, đánh giá thực tế công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương, xây dựng các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu sắc, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề phát triển nguồn nhân lực.

2. UBND các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây

- Giao Chủ tịch UBND các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả đào tạo tại địa phương. Ngành nghề tổ chức đào tạo bảo đảm bám sát quy hoạch sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó:

+ Đối với nghề nông nghiệp: Tập trung đào tạo các nghề về kỹ thuật, công nghệ ứng dụng và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề nuôi trồng đánh bắt, khai thác thủy sản, chế biến nông lâm thủy sản; các nghề thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Tập trung đào tạo cho lao động làm việc ở các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã. Gắn đào tạo nghề nông nghiệp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

+ Đối với nghề phi nông nghiệp: Tập trung đào tạo các nghề trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, công nghệ, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ để phát triển công nghiệp phụ trợ. Tập trung đào tạo gắn với vị trí việc làm tại doanh nghiệp, làng nghề; đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào làm việc trong các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn tham gia chính sách xuất khẩu lao động.

+ Tiếp tục xây dựng, tổ chức đánh giá, tổng kết tiến tới nhân rộng các mô hình, nhóm mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; mô hình đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; mô hình đào tạo nghề gắn với mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mô hình đào tạo nghề gắn với mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế...

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; làm tốt công tác định hướng, tư vấn về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động trong việc lựa chọn nghề, tuân thủ kỷ luật học tập khi tham gia học nghề. Thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, xác định cụ thể các chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn hàng năm. Không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chưa xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề. Kiên quyết không để cơ sở đào tạo không đủ điều kiện được tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Việc tổ chức dạy và học phải đúng đối tượng, đủ thời gian theo chương trình đào tạo; đúng định mức, chế độ tài chính; hiệu quả, tiết kiệm. Chấm dứt hoàn toàn việc học thay, học hộ, học không đủ thời gian quy định của chương trình. Chất lượng đào tạo phải gắn với kết quả được giải quyết việc làm của người lao động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (thường xuyên và đột xuất) của các cấp chính quyền; Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; các tổ chức chính trị xã hội và của người dân trong việc tổ chức lớp đào tạo cho lao động nông thôn. Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Thành phố tại Văn bản số 4326/KL-TTTP-P5 tháng 11/2017 yêu cầu UBND huyện Ba Vì, Phú Xuyên nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong kết luận thanh tra; các huyện, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây căn cứ những thiếu sót và hạn chế trong công tác tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện Ba Vì, huyện Phú Xuyên được nêu tại Văn bản số 4326/KL-TTTP-P5 tháng 11/2017 để rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương (bản chụp gửi kèm).

- Chủ động xây dựng các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương tích cực tham gia Đề án, trợ giúp lao động nông thôn sau học nghề được tiếp nhận làm việc ổn định hoặc bao tiêu sản phẩm (công nghiệp, nông nghiệp) lâu dài. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và tạo việc làm sau khi học nghề để phát huy hiệu quả học nghề.

- Thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công Thương - Thông tin và Truyền thông; văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành liên quan và thành phố Hà Nội trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020 và trong những năm tiếp theo. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toàn;
- VPUB: CVP, PCVP T.V.Dũng, Phòng KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX₍₁₀₎. ✓

6128 - 38



Ngô Văn Quý